



ข่าวประจำวัน พุธที่ 28 กันยายน 2560

**ช่วยเพราะ“เจ้”!! คุณ 5 ปี“ยิ่งลักษณ์”ต้องอาญาแผ่นดินทำแจ้งแสนล้านไม่ผิดไปผิดที่“จิตูเจี้ยะ”ปล่อย“เจ้”จนพุงกาง

ไม่ถึงกับเครื่องประหารหัวสุนัข .. แต่โทษจำคุก 5 ปี ถือเป็นโทษที่สูงพอสมควร .. ภายหลังจากฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาจำคุก “หนูปู” ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่มีแต่ทนายมานั่งรับฟัง .. ส่วนตัวเองไขว่ห้างอยู่กลางมหานครลอนดอน คอยมอนิเตอร์เป็นพีซี .. อ่านคำพิพากษา แบบละเอียดๆ เจ้าตัวไม่มีความผิด โทษฐานที่ทำข้าวเน่า-ข้าวแข็ง .. แต่เป็นเพราะคำพูดประโยคเดียว ที่ยอมรับว่าการขายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้อาญาของ “จำเลยบุญทรง” ที่มีเรื่องอื้อฉาว เป็นการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) จริง .. ประโยคนี้แหละ ที่ยืนยันว่าตัวเองรับรู้ มาโดยตลอดว่าการทุจริต แต่ไม่ระงับยับยั้ง จะว่าไปแล้วจะโทษ “บุญทรง” ก็คงไม่ได้ คนที่ต้องโทษที่สุดน่าจะเป็น “เจ้ใหญ่” โชนภาคเหนือ ผู้คอนโทรล “บุญทรง” อีกชั้น ที่มูมมามจนน้องสาวและคนใกล้ชิดต้องรับเคราะห์แทน เรียกว่า หนนี้ “หนูปู” ตาย เพราะคนในตระกูลแท้ๆ .. แต่ก็เตรียมทางหนีทีไล่ไว้ให้ “หนูปู” เรียบร้อยตั้งนานแล้ว หลังลือกันสนั่น “นายใหญ่ดูไบ” ปฏิบัติการแผ่นดินเหมือนเมื่อครั้งตัวเองเปียบ ใช้ชีวิตล้นดั่งเงินไปหาสื่อต่างประเทศ “ลือบปี” ให้ “ซี” และ “อี” ช่วยเขียนข่าว เขียนบทความ คดีละเว้นไม่ระงับยับยั้งโครงการรับจำนำข้าว ที่ศาลฎีกาฯ มีคำพิพากษาว่า เป็นพิษของการรัฐประหาร ช่วยเล่นแร่แปรธาตุให้ป็นเรื่องการเมืองที่ เพื่อตีตัวให้หนีในไส้เป็นประชากรผู้ลี้ภัยทางการเมืองในต่างแดน จะได้เดินคล่องๆ เหมือนตัวเอง นอกจากนี้ยังต้องรอดูว่า เธอจะได้สัญญาอะไร “มอนเตเนโกร” เหมือน “พี่แม้ว” อ๊ะเปล่าด้วย.

** มาเพียดงขมิ้นร้องจ๊าก!! “กรม.ลุงตุ๋” คืนตำแหน่ง “ผอ.พงศ์พร” สัญญาชดล้างบาง “แก๊งปรตเงินทอนวัด” หนักหักมูม! สุดท้ายเป็น พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ที่ยังอยู่ ส่วนคนที่เป็นกลุ่มที่พยายามเขี่ยเขาออกจากเก้าอี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จนกลายเป็น มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้โยกออกไปเป็นผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี .. ไม่ว่าจะ “เนติบริกร” วิชาญ เครื่องงาม รองนายกรัฐมนตรี หรือ ออมสิน ชิวะฤกษ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล พศ.ในตอนนั้น .. เพราะมติครม. เมื่อวันที่ 26 ก.ย. ที่ผ่านมา นอกจาก “นายกาตุ” พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะถ่มน้ำลายรดฟ้า ยอมเสียหน้ากลับมติครม. ที่ตัวเองนั่งเป็นหัวโตะ .. ให้ “พงศ์พร” กลับมานั่งที่เดิมแล้ว ยังรับกำกับดูแล พศ. ออกจากอก “วิชาญ-อมสิน” ที่จับเรื่องนี้มาตลอด ให้ไปอยู่ในความดูแลของ “บิ๊กเจี้ยะ” พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี .. กลายเป็นว่า ฝ่ายที่พยายามประนีประนอม ลดเลี้ยวการปะทะกับ “มาเฟียสงฆ์” ไม่ต้องการให้การตรวจสอบการทุจริตเงินทอนวัด หรือ อะไรก็แล้วแต่ใน “อาณาจักรแสนล้าน” .. จะด้วยเหตุผล “something” อะไรก็แล้วแต่กับ พศ. ดีขลุ่ยไปถึง “มหาเถรสมาคม” .. ที่มีขานินทาถึงกันก่อนหน้านี้ อย่าง “วิชาญ-อมสิน” หรือแม้แต่ “สุวัจน์ ธันยวาระธรรม” รมว.ยุติธรรม ที่ครั้งหนึ่ง เคยเป็นรมต.สำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแล พศ. เป็น “ฝ่ายพ่ายแพ้” .. ส่วนฝ่ายที่ชนะเป็นพวกที่ดูเหมือน “หัวเดียวกระเทียมลีบ” อย่าง “ผอ.พงศ์พร” ที่แนว ทางปะ ฉะ ดะ ของตัวเอง เป็นฝ่ายกำชัยในบั้นปลายอย่างสะใจ ทั้งที่เคยถอดใจไปแล้วด้วยซ้ำ ..

ลำพังตัว “ผอ.พงศ์พร” ผู้เรื่องนี้คนเดียวคงยากจะชนะ เพราะ “บิ๊กตู” น่าจะเชื่อเสนาบดีของตัวเองมากกว่า .. แต่สิ่งที่ไปดลใจให้ “บิ๊กตู” ต้อง “คิดใหม่” แล้ว “กลืนน้ำลายตัวเอง” ตรงนี้มันน่าสนใจว่ากันเยอะ .. เชื่อได้หมดใจว่า ไม่น่าจะใช้เสียงหัวดึงจากสังคม หรือ 6-7 ประเด็น ที่ถูกชี้ว่ามันสุ่มเสี่ยงจะ “ซัดกฎหมาย” เพียงอย่างเดียว .. แต่ต้องมี “พลังพิเศษ” โอบอุ้ม “ผอ.พงศ์พร” จากภูตผีปีศาจ และหมู่มารเอาไว้ได้ .. โดยเฉพาะจังหวะที่ “รัฐบาล คสช. ดึงถอย แต่กลับมี “ปฏิบัติการสายฟ้าแลบ” บุกทลาย “แก๊งเงินทอนวัด” .. มีพักต้องพูดถึงปฏิบัติการตรวจสอบการทุจริตเงินทอนวัดเท่านั้น หลังจากนี้ที่ต้องจับตาไว้ให้ดี บอกเลยว่า ดีกรีทะลุเกินอัตราแน่ .. ก็หันไปดูผู้บังคับบัญชาคนใหม่ของ “ผอ.พงศ์พร” ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็น “บิ๊กเจ็บบ” ที่ใครๆ ก็รู้ว่า แบ็กกราวด์ เป็นอย่างไร .. ดังนั้นกลับมาตอนนี้ นอกจากความมั่นใจแล้ว ยังพก “ยันต์กันผี” มาด้วย พระและฆราวาส ที่มีแผล บอกได้คำเดียวว่า “ช่วยเลี้ยวววววววว ทันเจ้าคุณ” .. ดูกรณี “เชือดไก่ให้ลิงดู” ได้เลย ที่ก่อนหน้านี้ว่ากันว่าไม่กล้าแตะ “พระผู้ใหญ่” แต่ปฏิบัติการตรวจค้นจุดเป้าหมายรอบที่ 2 ของกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ที่พุ่งเป้าไปที่ “ผู้กุมความลับ” อย่าง พนม ศรศิลป์ อดีต ผอ.พศ. .. พร้อมอัพรุ่น แจ้งข้อกล่าวหา “พระราชรัตนมุนี” เลขาธิการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง (สมเด็จพระพุทธชินวงศ์) ทำเอาสะเทือน “ดงขมิ้น” .. ชักรู้สึกเป็นห่วงหลวงพ่อ หลวงพี่ ในมหาเถรสมาคม (มส.) บางรูปเสียแล้ว

**วีรกรรม “พี 2 ป. - เพื่อนฉัตร” ทำ “ป.ประยุทธ์” เหนื่อย !! ปมฉาววนเวียนคนใกล้ตัว “ลุงตู” ทั้ง “ป.ป้อม” ที่เรื่องในมท. เริ่มไม่เงียบ “เพื่อนฉัตร” เจอปม 9101 ส่วน “ป.ป้อม” ออกอาการ..ไม่อยากเลือกตั้ง

ไม่รู้เป็นอย่างไรกับ “รัฐบาลลุงตู” ยิ่งอยู่นาน ยิ่งมีข่าวฉาวๆ เกี่ยวกับความไม่ชอบมาพากลในโครงการต่างๆ เยอะขึ้นเรื่อยๆ .. แล้ววันวันซักจะป่วยเปียนเกี่ยวโยงกับผู้อำนาจระดับบิ๊กๆ ใกล้ตัว “นายกาตู” ไปทุกที .. พักหลังนี้ “พีบ็อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะที่รองบวรพาพยัคฆ์ กลายเป็น “หมู่บ้านกระสุนตก” .. ออกอาการเมาหมัด จากพิษการอนุมัติให้ “บริษัทในเครือกระทิงแดง” บริษัทลูกของเครื่องดื่มชูกำลังรายใหญ่ เข้าพื้นที่ป่าชุมชนห้วยเม็ก อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น .. ต่อเนื่องมาถึง “กรรมเก่า” เรื่องความคืบหน้าเรื่องการจัดซื้อ “เรือเหาะ” ที่สุดท้ายกลายเป็น “เรือเหี้ยว” .. ที่แม่ “บีบ็อก” จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องการอนุมัติป่าชุมชนให้เอกชนเช่า ที่จ.ขอนแก่นไปแล้ว หรือเรื่องการเปิดทางให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบเรื่อง “เรือเหี้ยว” แต่มันไม่สามารถจากฟอก “เหี้ยว” เป็น “ขาว” ได้ .. เพราะในทางกฎหมายถือว่า “ความผิดสำเร็จไปแล้ว” จำ! ..

จาก “ที่รองคสช.” มาต่อด้วย “เพื่อนเลิฟ” อย่าง “บีบ็อก” พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่นอกจากโดนปรามาส เรื่องผลงานในการแก้ปัญหาเรื่องเกษตรกรแล้ว .. ล่าสุดกลืนโก่งใน “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ” ที่ “บีบ็อก” ปลापปลื้ม ภูมิใจนักหนา ในฐานะรับผิดชอบโปรเจกต์ มีกลิ่นความการทุจริตคลุ้งไปหมด .. หลังจากชาวบ้านหลายจังหวัดต้องเผชิญชะตากรรม หลังโดนผู้รับเหมา กับผู้มีอำนาจจับมือกันกดหัวเกษตรกร .. จน “บิ๊กตู” สั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ไปตรวจสอบ พร้อมประกาศกร้าวเสียหน้ากลัวว่า จะไม่ปล่อยให้ลอยนวล เด็ดขาด .. แต่ผ่านมาไม่กี่วัน เจ้ากระทรวงอย่าง “บีบ็อก” บอกว่า ไม่มีรายงานว่ามีทุจริตทุกจังหวัดที่มีการร้องเรียน .. อ้อหือ! รวดเร็วปานวอก

ทางที่ดีให้หน่วยงานตรวจสอบเป็นผู้ทำหน้าที่นี้จะดีกว่า ทั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) น่าจะเชื่อถือได้กว่า พุดกันเองนะครับท่าน! .. แบบนี้คนจะนิินทา หมาจะดูถูกกันว่า ฟอกกันเอง อย่างที่รู้ๆ กันมา ที่ผ่านมามีข่าวฉาวเรื่องทุจริตเกี่ยวกับคน หรือโครงการรัฐบาล มักจะมีการ “ฟอก” ให้ขาวจืดๆ ทุกที .. พุดถึงที่รองแห่งบวรพาพยัคฆ์ “บีบ็อก” และเพื่อนเลิฟ “บีบ็อก” จะไม่

พูดถึงพี่ใหญ่บูรพาพยัคฆ์ อย่าง “บ๊อบบี้” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม คงไม่ได้ .. แต่ดี
หน่อย ช่วงนี้เรื่องคาวๆ ไม่ค่อยมี จะมีแต่เรื่องการเลือกตั้ง ที่หัวพัดหัวเหวี่ยงใส่ “เจ๊หน่อย” คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แกน
นำพรรคเพื่อไทย ที่อยากให้รัฐบาลชุดๆ จะเลือกตั้งเมื่อไหร่ ที่ “พี่ใหญ่” สวนกลับไม่เกรงใจคอนเนกชั่น “อยากมั่นใจวัน
เลือกตั้ง ให้มาทำเอง” ..เอ๊ะ ยังไง สายป่านขาดหรือเปล่าจ๊ะ เจ๊ ([ผู้จัดการออนไลน์ 28092560](#))